
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
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ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   
                             อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอภิบาล       ดวงใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  
๒ นายบุญเย็น        พิมภาวะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  
๓ นายสะเทียน       ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑  
๔ นายสุพจน์       จันทองไสย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑  
๕ นายธีระพงศ์     ปาละสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑  
๖ นายสวัสดิ์         ดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑  
๗ นายมงคลชัย      มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑  
๘ นายวิลัย           จะดันพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  
๙ นายสนอง          สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  

๑๐ นายธีระวัฒน์      สาระบุตร                   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  
๑๑ นายสง่า            สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  
๑๒ นายทองใส         สุมาลัย                       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  
๑๓ นายไกรทอง        นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ร้อยต ารวจตรี   สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
๒ นายศิวกร  ค าตานิตย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา     
3 นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา     

4 นายอุดม  วารภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา     
5 นางประยงค์  ปัญญานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา     
6 นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา  
7 นายจ านงค์  เมรี  ผู้อ านวยการกองช่าง  
8 นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด  
9 นางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง  

10 นายสิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
11 นางสาวนงนุช  วงส์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
12 นางวิมลรัตน์  พลเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ  
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เริ่มประชุมเวลา                                09.30  น. 
 
นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                                   ครับ  บัดนี้  ถึงก าหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   
                                                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 แล้ว   
                                                   สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุมครับ ล าดับต่อไปขอเรียน  
                                                   เชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  และ 
                                                   ด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ   
นายอภิบาล  ดวงใจ                           เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลพันนา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ต าบลพันนา และขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ บัดนี้ 

สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุม  กระผมขอเปิด 
 การชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่ 1  
                                                   ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1                           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                         ตามท่ีเทศบาลต าบลพันนา ได้จัดงานวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 27 
ประธานสภาฯ    พฤศจิกายน  2566 ที่ผ่านมา ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน 

และผู้น าหมู่บ้าน  ท าให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ก็ขอขอบคุณครับ จังหวัดสกลนคร  ผู้วา่ราชการจังหวดัมารับ
ต าแหน่งใหม่  ชื่อนายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์   

ระเบียบวาระท่ี 2                             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา                                       
          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญ  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ที่ท าหน้าที่ตรวจ 
ประธานสภาฯ                                 รายงานการประชุม  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง ครับ 
นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนาทุกท่าน  ก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณและขอ 

ชื่นชมท่านนายก และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาร่วมแรงร่วมใจ 
จัดงานวันลอยกระทงที่ผ่านมา  ทางสามหนองรู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่ง หวังว่าจะมีการจัดงานต่อไปเรื่อย ๆ ครับ ผมได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 
3  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2566  ปรากฏว่าไม่มี
ข้อความที่จะแก้ไข หรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใดครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการ
ประธานสภาฯ                                 ประชุมสภาหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานครับ  

มติที่ประชุม                                    รับรองเป็นเอกฉันท์ 

 

/ระเบียบวาระ...   



-3- 
 

ระเบียบวาระท่ี  3                            เรื่องกระทู้ถาม 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลพันนา เขต 2  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง
คณะผู้บริหาร ดังนี้ครับ 

- เรื่อง  ผ้าเต็นท์แต่ละหมู่บ้านครับ ไม่ทราบว่าจะได้วัน
ไหนครับ  

- เรื่อง  ลงลูกรังถนนสายบ้านงิ้ว – สร้างแป้น รวมทั้ง
ชาวบ้านแจ้งว่าต้องการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ซ่ึงตามทีผ่มส ารวจดู
แล้ว  ถนนมีความกว้างพอสมควร  ถ้าขยายถนนแล้วขอไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรมาลงก็น่าจะท าได้  ชาวบ้านร้องขอมาผมก็เสนอขอเข้า
สู่สภาเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

- เรื่อง  ติดกระจกนูนบ้านงิ้ว  บ้านแย้  ไม่ทราบว่า
ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 

- เรื่อง  ลงลูกรัง บ้านเมืองทอง สายไปฝายน้ าล้น  
ชาวบ้านแจ้งความต้องการมาครับ 

- เรื่อง  ฝายน้ าล้น ชาวบ้านก็ฝากถามมาครับ 
- เรื่อง  ไฟฟ้าแสงสว่างก็ขาดการซ่อมแซมมาสักพักหนึ่ง

แล้วครับ  พอจะมีช่างไปซ่อมให้ได้ไหมครับชาวบ้านร้องเรียนมา 
ส าหรับผมก็มีแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
นายกเทศมนตรี                                 ท่าน กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ขอตอบกระทู้ถามตามที่ท่านวิลัย จะดันพงษ์ สอบถามมา
ดังนี้ครับ  

- เรื่อง  ผ้าเต็นท ์ ตามที่ได้คุยกันไว้  ตอนนี้ยังไม่ได้
ด าเนินการครับ ท าการส ารวจเรียบร้อยแล้ว  รองบประมาณ  ก็ขอ
ฝากท่านปลัดดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ 

- เรื่อง  ถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว – สร้างแป้น ผมก็ได้
ออกไปส ารวจดูกับท่านรองสิริกร ท่านปลัด ท่านรองปลัด 
ในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีคนต าบลพันนาอาศัยอยู่  เป็นคนบ้านสร้าง
แป้นและต าบลอ่ืน ผมคิดว่าที่เราด าเนินการในเขตต าบลพันนาก็ยัง
ไม่เพียงพอ  ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต ส่วนในเรื่องของประชากร
แฝง  ผมได้แจ้งให้ท่านปลัดและนิติกรออกท าการส ารวจ   
 

/มีประมาณ... 
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มีประมาณ  30  ครัวเรือน  ก็มีบางครัวเรือนย้ายเข้ามาแล้ว  
เรื่องแนวเขต ทางอ าเภอรับปากแล้วว่าจะติดตามให้ครับ 
  - เรื่อง  กระจกนูน ผมได้สั่งการหัวหน้าป้องกันฯ ไปแล้ว 
ก็น่าจะรองบประมาณครับ 

- เรื่อง  ถนนลูกรัง  ปีนี้เราตั้งงบประมาณไว้ ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ก็จะได้คุยกับท่านปลัดในเรื่องงบประมาณ
หลังจากประชุมเสร็จ  แล้วจะแจ้งรายละเอียดในการประชุมใน
ครั้งถัดไปครับ 

- เรื่อง  ไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลได้จัดซ้ือไฟโซล่าเซลล์มา  
จ านวน 30  ดวง เจ้าหน้าที่ท าการติดตั้งจนหมด  เหลือเฉพาะที่
ยังไม่มีเสา  ประมาณ 8 ต้น ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว  มีสายบ้านถ่อน 
จ านวน 8 หลอด  สายบ้านพันนา – บ้านถ่อน ประมาณ  4  
หลอด สายหนองปลาเข็ง – หนองแสง ประมาณ 4 - 5 หลอด 
สะพานบ้านงิ้ว – ดอนเขือง จ านวน 2 หลอด ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่
ระหว่างลาพักผ่อน  แต่ทีต่้องเพ่ิมก็มสีายหน้าเทศบาลต าบลพันนา 
จ านวน 2 หลอด  สายล าน้ ายาม – วัดศรีบุญเรือง  จ านวน 2 
หลอด ซึ่งถนนเส้นนี้มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก  และ
ก าลงัด าเนินการติดตั้งไฟกระพริบ  ตรงสามแยกหน้าวัดศรีบุญ
เรือง   ผมก็ขอเรียนชี้แจงท่าน สท.วิลัยเพียงเท่านี้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายสง่า สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 กระผมใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ซึ่งได้เสนอทุกครั้งในการ
ประชุม ไม่ทราบว่าท่านนายกได้ด าเนินการหรือยัง หรือด าเนินการ
ถึงไหนแล้ว  ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ผมขอเรียนชี้แจง ท่าน สท.สง่า สุดแสง เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างครับ 
นายกเทศมนตรี                                 ตอนนี้ติดอยู่ที่บ้านหนองปลาเข็ง  และบ้านค าตานา  สายหลังศูนย์ 

พีระยานาวิน ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปด าเนินการแล้ว  บ้านถ่อน 
มีหนึ่งจุด  แต่จุดที่ไม่ค่อยสว่างและยังไม่ได้แก้ไขคือ  บ้านหนอง
ปลาเข็งครับ เส้นบ้านนายวิเศษและหลังบ้านแม่ลัย ตรงนั้นผมจะ
รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนหรือสองเดือนนี้ครับ  ผมได้
มอบหมายให้ท่านรองสิริกรดูแลเรื่องไฟฟ้า ท่านรองศิวกรดูแล
เรื่องประปา  ตรงไหนที่จะเพ่ิมก็ขอให้แจ้ง  ส่วนบ้านแย้เหลือตรง
ทางเข้าบ้านเดื่อ  หลังจากประชุมเสร็จก็จะให้ท่านรองสิริกร 
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วางจุดที่จะติดตั้ง  และให้ออกไปก ากับดูแลขณะที่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยครับ 

นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาผมขออนุญาตเพ่ิมเติม ครับ เรื่องไฟโซล่า
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เซลล์บางหลอดก็ไม่สว่างครับท่านประธาน  โดยเฉพาะทางไปบ้าน 
     สร้างแป้นครับ    
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ผมขอเรียนชี้แจง ท่าน สท.สง่า สุดแสง เรื่องไฟฟ้าไฟโซล่าเซลล์ 
นายกเทศมนตรี                                 ถ้าเพ่ิมอีกประมาณ ประมาณ 4 – 5 หลอดก็น่าจะพอดีครับ   

เดี่ยวผมจะมอบให้รองสิริกรออกไปดูอีกทีครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์  ขอเชิญครับ 
นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านผู้บริหารสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต 1 
มีเรื่องที่จะน าเรียนปรึกษาหารือ ดังนี้ครับ 

- เรื่อง  ประปาบ้านพันนา การแก้ไขปัญหาแรงดันน้ า ไม่
ทราบว่าผลเป็นประการใดครับ 

- เรื่อง โครงการลงหินลูกรังที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติ ไม่ทราบว่าด าเนินการในช่วงไหน  

- เรื่อง  การด าเนินโครงการก่อสร้างที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 ไม่ทราบว่าจะ
ด าเนินการช่วงไหนครับ 

- เรื่อง  หลังคาเมรุวัดพุฒาราม บ้านค าตานา ที่ท่าน  
สท.สุพจน์ จันทองไสย  ได้แจ้งมา มีกระเบื้องเมรุแตก 1 แผ่น  

- เรื่อง  วางท่อสามตรงแยกบ้านช่างกรด ขอฝากด้วยครับ 
- เรื่อง  ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟโซล่าเซลล์ไม่ทราบว่า

ด าเนินการถึงจุดไหน ก็ขอฝากทางท่านผู้บริหารให้ด าเนินการ
ตามท่ีคุยกันไว้ในที่ประชุมด้วยครับ 

- เรื่อง มาตรวัดน้ า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
ท่านศุภชัย กาละรัตน์  ว่ามาตรวัดน้ าเก่า ท าให้มองไมเ่ห็นตัวเลข 
ทางเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือไม่อย่างไรครับ 

- เรื่อง การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ ผมขอให้
เจ้าหน้าที่ใช้ค าพูดที่สุภาพ ผู้น าหมู่บ้านบางท่านท้วงติงมาครับ  
แต่ก็มีส่วนน้อย และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ในเรื่องการ
ให้บริการครับ  

- เรื่อง ป้ายวัดภูมิพนาราม ซึ่งผมได้คุยกับท่านายกไว้แล้ว 
ว่ามีส่วนไหนสามารถน ามาปรับปรุง  หรือน ามาประยุกต์ใช้เขียน
ชื่อป้ายวัดและป้ายบ้านค าตานามาบ้านถ่อน 

- เรื่อง การแข่งขันกีฬา ในปีหน้าเราจะให้บ้านไหนเป็น
เจ้าภาพครับส าหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                                 กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ขอตอบกระทู้ถาม ท่าน สท. มงคลชัย  มันตาพันธุ์ดังนี้ครับ 
 - เรื่อง  ประปาบ้านพันนา  ตอนนี้ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้  
เราไดใ้ช้ปั๊มเพ่ิมแรงดันน้ า  แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ  วันแรก
ที่เราติดต้ังจากแรงดันน้ า  0.1  ก็สามารถเพ่ิมแรงดันได้ถึง  5.5 
เปิดได้สักพักน้ าก็หมด  ท่อสามนิ้วสูบเข้าเครื่องปั๊ม 1.5 นิ้ว แล้ว
ส่งมายังท่อ 3 นิ้ว แต่ใช้ได้สักพักน้ าก็หมด  ผมได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
เพ่ิมปริมาณน้ ามากข้ึน  แต่ตอนนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้ ยังใช้ระบบเก่า 
เจ้าหน้าทีป่ระปาดอนเขืองแนะน าว่า  ให้ใช้ระบบบายพาส   ซ่ึง
ระบบบายพาสก็คือ การสูบน้ าจากบ่อพักน้ าอัดเข้าตามท่อ  ไม่ต้อง
สูบน้ าขึ้นหอสูง  ก็จะสามารถเพ่ิมแรงดันน้ าได้  ขอฝากท่านปลัด
และท่านรองศิวกรศึกษาดูเรื่องนี้ดูครับ   
- เรื่อง ลูกรังก็รองบประมาณครับ งบประมาณมาพอที่จะ
ด าเนินการได้ เราก็จะได้คุยกันอีกรอบหนึ่งในการประชุมในครั้ง
ต่อไป ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานครับ 
 - เรื่อง การก่อสร้างบ่อขยะ ผมได้สั่งการในการประชุม
เจ้าหน้าที่ครั้งที่แล้ว  ให้เตรียมธงไปปักเป็นจุดรอบที่ดินที่เราซื้อ
แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ออกด าเนินการ  เนื่องจากมีภารกิจจ านวนมาก 
ในสัปดาห์นี้น่าจะได้ออกไปดู ฝากท่านปลัดท่านรองชัยยา และ
รองนายกฯทั้งสองท่าน  เตรียมอุปกรณ ์ วันไหนที่จะออกไป
ด าเนินการ  ก็จะเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาออกไปด้วย ส าหรับ
เรื่องก่อสร้าง  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหาแบบแปลนและวิธีการ 
ผมต้องการให้เป็นบ่อขยะที่สามารถรองรับขยะได้จ านวนมาก ท่าน
ปลัดก็ได้น าเสนอแบบมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีเวลาออกไปดู
พ้ืนที่  เนื่องจากขณะนั้นยังมีน้ าขังและข้าวของชาวบ้านอยู่  
สัปดาห์นี้ก็น่าจะได้ออกไปดูครับ 
 - เรื่อง  หลังคาเมรุวัดพุฒาราม  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มี
โครงการก่อสร้างศาลาพักของเมรุวัดพุฒาราม  ในห้วงนี้หลังคาก็
คงยังไม่ได้ด าเนินการ  รอช่างเข้าไปด าเนินโครงการ ก็จะน ารถ
กระเช้าไปด าเนินการแก้ไขให้ครับ 
 - เรื่อง ลงท่อบ้านช่างกรดก็ยังไม่ได้ด าเนินการ  ฝากท่าน
ปลัดและท่านรองชัยยา ในเรื่องการวางท่อและถมดินด้วยครับ 
 - เรื่อง ตามท่ีผู้ใหญ่ศุภชัย กาละรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
12 แจ้งมา เรื่องมาตรวัดน้ า ผมคิดว่าเราน่าจะท าความสะอาดได้ 
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 เนื่องจากมาตรวัดน้ ายังหมุนอยู่  ถ้าเครื่องเสียเราถึงจะเปลี่ยนให้
ไดค้รับ  
 - เรื่อง การให้บริการของเจ้าหน้าที่  ผมได้ว่ากล่าว 
ตักเตือน อบรมไปแล้ว  ในการประชุมประจ าเดือน  ไม่ว่าจะเป็น
การให้บริการ การพูดคุย การตอบค าถาม รวมทั้งการขับขีร่ถ ครับ 
 - เรื่อง ป้ายวัดภูมิพนาราม ทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นป้ายวัด
พุฒาราม  ป้ายตรงไหนครับ ท่านสท. มงคลชัย  มันตาพันธุ์ 

นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ป้ายอยู่ตรงด้านหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล หนองโคกม้าใหญ่ เป็นป้ายเก่ามีโครงสร้างเดิมแล้ว ขนาดความ

กว้าง ความยาวผมได้ส่งให้แล้ว  ต้องการติดป้ายข้อความว่า  ทาง
ไปวัดภูมิพนารามระยะทาง...เมตร  รวมทั้งขอความอนุเคราะห์
จากทางเทศบาล ย้ายป้ายจากจุดเดิม  ขึ้นมาด้านบนแทนที่ป้ายที่
มีอยู่ในปัจจุบันครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ครับผม ทางเทศบาลจะด าเนินการให้ครับ ฝากท่านรองชัยยา 
นายกเทศมนตรี                                 ด าเนินการด้วยครับ ส่วนป้ายบ้านค าตานามาบ้านถ่อน  ผมก็ได้สั่ง 

การให้รองชัยยาด าเนินการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการครับ จะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับ 

                                   - เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง  ผมได้ออกไปส ารวจกับเจ้าหน้าที่
แล้ว จะติดต้ังให้ตรงสามแยกวัดภูมิพนาราม 2 จุด เส้นหลังวัด 1 
จุด หลังศูนย์ฯพีระยา ยังไม่ได้ด าเนินการ ก็ขอฝากท่านรองสิริกร
ด้วย  ผมจะเขียนให้ว่าจุดไหนที่ยังไม่ด าเนินการ ขอให้ท่านแจ้ง
เจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการด้วยครับ 
 - เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งปีที่แล้วเราจัดในห้วง
เดือนเมษายน จัดที่บ้านพันนา สถานที่วัดดอนกรรม  ซึ่งปีนี้เราก็
ยังไม่ได้ก าหนดว่าจะจัดที่ไหน  จากที่ผ่านมาเราก็จะเวียนกันจัด 
เช่น พันนา ค าตานา หนองหอยคัน แล้วมาบ้านโมนครับ แต่ว่าปีนี้
ไม่ทราบว่าบ้านไหนที่มีความพร้อม  เราก็ขอมติที่ประชุมครั้งนี้เลย
ก็ได้  เราจะได้จัดเตรียมและวางแผนไปพร้อม ๆ กันครับ 

นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      บ้านค าตานารับเป็นเจ้าภาพ  การจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปี 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 ครับผม 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอให้ท่านประธานขอมติ 
นายกเทศมนตรี                                 ในทีป่ระชุมว่าเราจะหมุนตามเดิมหรือไม่ครับหรือจะใช้เป็นปี ๆ  
     ไปครับ  
นายอภิบาล  ดวงใจ                          ผมขอหามติที่ประชุมเลยนะครับ ถ้าท่ีประชุมเห็นว่าการจัดงาน 
ประธานสภาเทศบาล                        กีฬา เราจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมที่เราเคยท ามา 

จากบ้านพันนา ค าตานา หนองหอยคัน  แล้วก็บ้านโมน ให้ยกมือ
ครับ 
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มติที่ประชุม                                    เห็นชอบ        10 เสียง  
                                                  ไม่เห็นชอบ       1 เสียง  
                                                  งดออกเสียง      1 เสียง 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  สรุปแล้ว  การจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรี    พ.ศ. 2567 จัดที่บ้านค าตานาครับ  เราจะได้เตรียมการ 

ในหลายๆ อย่าง เวลาในการจัดก็น่าจะเป็นห้วงเวลาเดิมครับ 
 นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านรองนายก ท่านสิริกร เนื่องจากจันทร์ ครับ 
ประธานสภาฯ                                
นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์                     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ผมนายสิริกร  เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องไฟฟ้า  ซึ่งค่อนข้างที่จะมีปัญหา เพราะ
เป็นเรื่องด้านสาธารณูปโภคของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเสีย 
หรือไฟฟ้าดับบ้าง ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามติดตามและ 
ก าชับเจ้าหน้าที่ วันนี้ ผอ. กองช่างก็เข้าร่วมประชุม ซึ่งผมจะได้  
เรียกประชุมเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง  ฝากผอ.กองช่างดูแลลูกน้อง
เวลาท างาน เพราะว่าปัญหาเกิดบ่อยมาก ในเรื่องการท างานแต่ละ
จุดก็ใช้เวลานาน  ต่อไปให้แจ้งด้วยว่าวันนี้ท าอะไร ที่จุดไหนบ้าง 
ขอฝาก ผอ.กองช่างด้วย  ในส่วนของไฟฟ้าที่เสีย ผมอาจจะดูแลไม่
ทั่วถึง หากสมาชิกท่านใดเห็นจุดไหนก็ขอให้แจ้งมาทางผม หรือ
แจ้งในไลน์กลุ่มไฟฟ้าของเทศบาลเรา ไม่ทราบว่าทุกท่านเข้ากลุ่ม
หรือยังครับ ถ้ายังไม่เข้าผมขออนุญาตเชิญท่านสมาชิก  เพราะเมื่อ
เกิดปัญหาไฟฟ้าเสียเราจะได้แจ้งโดยตรงครับ  ในส่วนของไฟฟ้า
ตรงแยกหนองแสง เป็นไฟในความรับผิดชอบของ อบจ. เมื่อวัน
ลอยกระทงผมก็ได้คุยกับท่าน สจ.ชวลิต ท่านก็รับปากว่าจะ
ติดตามให้ ส่วนเรื่องไฟฟ้าถ้ามีปัญหาก็แจ้งมาได้ครับ ผมยินดีที่จะ
ติดตามซ่อมแซมและประสานเจ้าหน้าที่ให้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย จะดันพงษ์ ครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลพันนา  เขต 2 ครับ ขอเพิ่มเติมเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโมน 
หมู่ที่ 2 ครับ บ้านนายวิชัย  โสภิรักษ์ มีเสาแต่ไม่มีหลอดไฟส่อง
สว่างครับ และผมขอเสนอเพ่ิมเติมเรื่องโรงจอด รถน้ า รถกระเช้า
ของเทศบาล  ซึ่งปัจจุบันจอดตากแดดตากฝน ท าให้ผุพังไป  ผมว่า
ปีหน้าขอก่อสร้างโรงจอดรถ สถานที่หน้าอาคารกู้ชีพ เวลาจัดงาน
เราก็ไม่ต้องกางเต็นท์ เราก็จะมีที่จอดรถและมีที่จัดกิจกรรม  ผม
คิดว่าน่าจะเหมาะสมครับ 

/นายสง่า... 
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นายสง่า  สุดแสง                       ขออนุญาตครับท่านประธานผมขอเพ่ิมเติมท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล สท.วิลัย จะดันพงษ ์ครับ เรื่องที่จอดรถก็มีความจ าเป็น  เรา

ก่อสร้างที่บ่อขยะได้หรือไม่ครับ เพราะเรามีพ้ืนทีค่่อนข้างเยอะ 
และขอเพ่ิมเติมท่านรองสิริกร  เรื่องเจ้าหน้าที่ท างานล่าช้า ผมก็
ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหาร หัวหน้าส่วนต่างๆ ด้วยขอบคุณ
ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่าน สท.สุพจน์ จันทองไสย ครับ 
ประธานสภาฯ                                   
นายสุพจน์  จันทองไสย                         เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์  จันทองไสย สมาชิกสภา 

เทศบาลต าบลพันนา  เขต 1 ครับ ผมมีเรื่องที่จะเรียนถามท่าน
ผู้บริหารครับ ดังนี้ครับ 
 - เรื่อง  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าบ้านค าตานา ไม่
ทราบว่าด าเนินการแล้วเสร็จหรือยังคับ  แต่ว่าฝาปิดร่องระบายน้ า
ปิดไม่ได้ ชาวบ้านแจ้งว่าอยากให้ทางเทศบาลออกมาดูด้วย ฝาร่อง
ระบายน้ าแตก 2 ฝาครับ 
 - เรื่อง ไฟฟ้าบ้านหนองไผ่ยาว ตรงสามแยกไปทาง 
บ้านดงแสนตอ ชาวบ้านต้องการไฟฟ้าส่องสว่าง  1 หลอดครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                                 กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

ผมขอชี้แจงท่าน สท.สุพจน์ จันทองไสย  ดังนี้ครับ 
 - เรื่อง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บ้านค าตานา 
ด าเนินการเสร็จแล้วครับ  ตอนนี้อยู่ในระยะประกัน  ตรงไหนแตก
เสียหายก็ฝากท่านปลัด ท่านรองชัยยาออกไปดู และแก้ไขปัญหา
ครับ 
 - เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นสามแยกต าบลวัฒนาใช่ไหม
ครับ ถ้าตรงนี้ผมจะติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ให้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอผ่าน
ประธานสภาฯ                                   ระเบียบวาระต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5                            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 ด้วยเทศบาลต าบลพันนา มีความจ าเป็นต้อง
โอนเพิ่มงบประมาณในการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้  เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ  ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลพันนา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

- ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
- มีหน้าจอสัมผัสแบบพลิกลง 
- ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วไม่น้อยกว่า 4.5 fps 
- การชาร์จด้วย USB 
- มี Wi – Fi และบลูทูธ 
- เซนเซอร์ Live Mos 20 เมกะพิกเซล 
- ตั้งเวลาถ่ายภาพได้ 
- มีแบบป้องกันภาพสั่น 
- มีความละเอียดภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  5184 x 3888   

โอนเพ่ิม 33,000 บาท  (รายการใหม่) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
(ส านักปลัด) 
รวมโอนเพิ่ม  33,000.- บาท (สามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

/โอนลด... 
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โอนลด 
กองการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  งบประมาณที่ตั้งไว้  800,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ  757,790.- บาท  โอนลด  33,000.-  บาท  
เพื่อไปเพิ่มด้านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) (กองการศึกษา) 
รวมโอนลด  33,000.- บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่า
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ ค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  2. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
นายกเทศมนตรี    โอนเพิ่ม 

กองสวัสดิการสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

/ครุภัณฑ์... 
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ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน  จ านวน  1  ตัว โดยมีขนาดความ
กว้างไมน่้อยกว่า 150 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า  60  เซนติเมตร  
สูงไมน่้อยกว่า 75 เซนติเมตร  มี  3  ลิ้นซัก  1  บานเปิด TOP พีวีซี  
งบประมาณที่ตัง้ไว้ 6,500.- บาท  โอนเพิ่ม  2,000.-  บาท ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (00231) (กองสวัสดิการสังคม) 
รวมโอนเพิ่ม  2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  งบประมาณที่ตั้งไว้  800,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือ  724,790.- บาท  โอนลด  2,000.-  บาท   
เพื่อไปเพิ่มด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห ์(00230) (กองการศึกษา) 
รวมโอนลด  2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 

 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   

                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างาน หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจร
นายกเทศมนตรี    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในต าบลพันนา  

(สายบ้านแย้ หมู่ที่ 5 และบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10) 
     โอนเพิ่ม 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในต าบลพันนา  
(สายบ้านแย้ หมู่ที่ 5 และบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในต าบลพันนา (สายบ้านแย้ หมู่ที่ 
5 และบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10)  (รายการใหม่) ขนาดกว้าง  4 
เมตร  ยาว 67 เมตร หนา 0.04  เมตร โอนเพ่ิม 99,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00330) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) (กองช่าง) 

  รวมโอนเพิ่ม  99,000.- บาท (เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  งบประมาณที่ตั้งไว้  800,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ  722,790.- บาท  โอนลด  99,000.- บาท  
เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (00110) (กองการศึกษา) 
รวมโอนลด  99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
ต าบลพันนา (สายบ้านแย้ หมู่ที่ 5 และบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10)
หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  4. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี    ต าบลพันนาเทศบาล (ท่ีกันสาด) 

โอนเพิ่ม 
กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา
เทศบาล (ที่กันสาด) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
พันนาเทศบาล (รายการใหม่) โอนเพ่ิม 74,400 บาท ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00330) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) (กองช่าง) 
รวมโอนเพิ่ม  74,400.- บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 

/โอนลด... 
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โอนลด 
กองการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  งบประมาณที่ตั้งไว้  800,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ  623,790.- บาท  โอนลด  74,400.- บาท  
เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (00110) (กองการศึกษา) 

       รวมโอนลด  74,400.- บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมโครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาเทศบาล (ที่กันสาด) หากอนุมัติ
โปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  5. ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 
นายกเทศมนตรี    โอนเพิ่ม 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
งบลงทุน 

/ค่าครุภัณฑ์... 
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ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์การเกษตร 
ค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5 นิ้ว  
ก าลังไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง  ใช้ในกิจการ
ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพันนา โอนเพิ่ม 
10,000.- บาท (รายการใหม่) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
(00330) งานกิจการประปา (00332) (กองช่าง) 

   รวมโอนเพิ่ม 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองการศึกษา 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนกังานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  งบประมาณที่ตั้งไว้  800,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ  549,390.- บาท  โอนลด  10,000.- บาท  
เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (00110) (กองการศึกษา) 

  รวมโอนลด  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง  หาก
อนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                       ด้วยเทศบาลต าบลพันนา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
นายกเทศมนตรี     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

เนื่องจากค าชี้แจงไม่ถูกต้อง  เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการบริหาร
งบประมาณ  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจึงขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

      ข้อความเดิม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปัองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าจัดซื้อวิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จ านวน 5 เครื่อง ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาดก าลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ 
2. ใช้งานในย่านความถ่ี 136 - 174 MHz 
3. เป็นเครื่องสังเคราะห์ความถี่ประเภทสองประกอบด้วย 

   - ตัวเครื่อง 
    - แท่นชาร์จ 
   - แบตเตอร์รี่ 
    - เสายาง 
   - คลิปหลัง 
    - คู่มือการใช้งาน 

จัดซื้อตามราคาของท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2565  ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

ข้อความใหม่ 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปัองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

/งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าจัดซื้อวิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จ านวน 5 เครื่อง 
ขนาดก าลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ซ่ึงประกอบด้วย 

       - ตัวเครื่อง 
- แท่นชาร์ท 
- แบตเตอร์รี่ 1 ก้อน 
- เสาอากาศยาง 
- ที่หนีบเข็มขัด 
- หนังสือคู่มือ 

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ  
ประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565 ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) (ส านักปลัดเทศบาล) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
พันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายการค่า
จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                   
นายกเทศมนตรี     ข้อความเดิม 

กองสวัสดิการสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ 
 

/งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมีขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อย
กว่า 60 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
มี 3 ลิ้นชัก 1 บานเปิด TOP พีวีซี ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (กองสวัสดิการสังคม) 

ข้อความใหม่ 
กองสวัสดิการสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

- เป็นโต๊ะเหล็ก 
- ยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 
- มีความกว้างไม่น้อยกว่า 154 เซนติเมตร 
- ลึกไม่น้อยกว่า 78 เซนติเมตร   
- สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร  
- มี 7 ลิ้นซัก 

จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (กองสวัสดิการสังคม) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
พันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

/นายอภิบาล... 
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นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติญัตติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายการค่า
จัดซื้อโต๊ะท างาน  หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี  6                            เรื่องอ่ืน  ๆ    
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์  ครับ 
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน ผมนายมงคลชัย มันตาพันธุ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

พันนา เขต 1 ครับ ผมมีเรื่องขอปรึกษาหารือ ครับกรณีช่างไฟฟ้า 
ที่ลาออกเพ่ือไปท างานต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ที่จะมาท าหน้าที่
แทน ทางเทศบาลจะเปิดรับสมัครใหม่หรือมีแนวทางอย่างไรครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
ประธานสภา ฯ     
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นทางการ  
นายกเทศมนตรี     นะครับเพราะอยู่ห้วงระยะเวลาลาพักผ่อน ถ้าครบก าหนดแล้วไม่ 

มาท างาน ก็ต้องมีหนังสือลาออก เมื่อออกก็คิดว่ามีความ
จ าเป็นต้องหาคนมาท าแทน  ถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่ ก็จะเป็น
เรื่องท่ีต้องด าเนินการตามระเบียบ  ทางท่านปลัดและฝ่ายบุคคลก็
จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านสนอง สินอยู่ ครับ 
นายสนอง สินอยู่    เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอปรึกษาหารือกับผู้บริหารครับ ดังนี้ครับ 

-  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสอบถามเรื่อง การวางท่อระบายน้ า 
ตรงนาพ่อบุญมั่น  

- เรื่อง ซ้ือที่ท าบ่อขยะ ท่าน สท.ทองใส  สุมาลัยพูดว่า
เจ้าของที่ดินขายเฉพาะที่ดิน  ไม่ได้ขายบ่อปลาและต้นไม้ อันนี้ก็
อยากเรียนถามท่านนายกครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ   
นายกเทศมนตรี     เรื่องการจัดซื้อที่ดินท าบ่อขยะ เราซื้อแล้วก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของเรา   

ถ้าจะขายต้องคุยกันก่อน  แกก็ถามผมอยู่แต่ผมก็ไม่ได้รับปาก  
ดังนั้นก็ของฝากท่าน สท.ทองใสไปพูดท าความเข้าใจด้วยครับ   
 
 

/ส่วนเรื่อง... 
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ส่วนเรื่องร่องน้ าตรงนาพ่อบุญมั่น ก็ต้องออกไปดูหน้างานก่อนถึง
จะรู้ว่าต้องด าเนินการยังไง  เรื่องฝายน้ าล้นก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหา
ครับ  อยู่ระหว่างการหาข้อสรุประหว่างผู้น าหมู่บ้าน บ้านโมน 
บ้านถ่อน  บ้านงิ้ว บ้านเมืองทอง และเจ้าของที่นา 
ในเรื่องถนนลูกรังสายบ้านเมืองทอง ก็ได้คุยกันว่าให้ลงลูกรัง 
ตรงไหนที่ต่ าก็ให้ลงลูกรังเพ่ิมระดับให้สูงขึ้น  ก็ขอฝากท่านปลัด
และ ผอ.กองช่างด้วย  ซึ่งในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ผมขอน าเรียน
ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านครับ ก็มีหัวข้อที่จะชี้แจง
ให้ทราบ ดังนี้ครับ 
 - เรื่องการก่อสร้าง ถนน คสล. สายโรงน้ าดื่มพันนา 
ใช้งบประมาณ จ านวน  1,200,000 บาท ผู้รับจ้างคือ บริษัท  
โอเชี่ยน  ซ่ึงด าเนนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจงาน
จ้าง เนื่องจากยังรอผลทดสอบคอนกรีต  
 - โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา  ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เหลือแค่เก็บรายละเอียด ส่วนที่ยังไม่ได้
ด าเนินการคือการตกแต่งภายในที่จะเป็นเวทีและโต๊ะสภาครับ  
 - โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยหอเจ้าแม่นางค า ผู้รับ
จ้างได้เข้าไปวางผังไว้แล้ว  ในส่วนของระเบียงกันตกตามแบบเดิม
ต้องก่อสร้างยื่นออกไป 1.5 เมตร แต่ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากติดระเบียบของกรมเจ้าท่า ก็เลยเปลี่ยนเป็นเทคอนกรีต
ตามพ้ืนใส่ราวแสตนเลสกั้นกันตก ซึ่งจะแข็งแรงและปลอดภัยกว่า 
ผู้รับจ้างบอกว่าน่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ครับ 
 - โครงการที่จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ทั้งหมด 
จ านวน 17 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  2 โครงการ คือสาย 
พันนานคร – ห้วยค าอ้อและสายร้าน ส.เจริญการไฟฟ้า – ล า 
น้ ายาม  ในส่วนของสายร้าน ส. เจริญการไฟฟ้า – ล าน้ ายาม  
เจ้าของทีไ่ม่อนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้าง  ผมและท่านปลัดก็ได้
ปรึกษากับกรมทางหลวงและท าหนังสือขออนุญาตก่อสร้างในเขต
ทางหลวงไปแล้ว  ซึ่งมีหลายขั้นตอนพอสมควร  ผมคิดว่าถ้าหาก
เราสามารถสร้างถนนคู่ขนาน ก็จะสร้างความเจริญ และอ านวย
ความสะดวกให้แก่เกษตรกร รวมทั้งประชาชนในพ้ืนทีใ่นการ
สัญจรไปมาได้   ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ยกมืออนุมัติให้
ด าเนินการ แต่ถ้าด าเนินการไม่ได ้ ก็ต้องปล่อยตกเป็นเงินส ารอง
เงินสะสม การจัดงานลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  ตั้งงบประมาณไว้ที่  100,000  บาท ก็ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือท าให้การจัดงานประเพณีลอยกระทงส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี  ส าหรับในปีงบประมาณปีถัดไป  ของฝากทาง
ท่านสมาชิกในการพิจารณาด้านงบประมาณ วิธีการ และรูปแบบ
ในการด าเนินงานต่อไปครับ 

/การท าบุญ... 
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เรื่องการท าบุญเทศบาล  ได้คุยกันเบื้องต้นกับท่านปลัดและ
เจ้าหน้าที่ว่า  จะท าบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า  ช่วงบา่ย 
เป็นงานกินเลี้ยงปีใหม่ไปเลยในคราวเดียวกัน  ผมได้ปรึกษาท่าน
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองแล้ว  ท่านก าหนดให้เป็นวันที่  27 
ธันวาคม  2566  ในส่วนของพระสงฆ์ท่ีจะมารับบิณฑบาต ท่าน
พระครูก็แนะน าว่าให้นิมนต์ทุกวัดในต าบล  ซ่ึงกิจกรรมปีใหม่เรา
จะจัดในห้องประชุมในวันท าบุญเราจะได้เรียนเชิญท่านพระครูเจิม
ให้ด้วย  ในส่วนของการท าบุญเทศบาลผมก็ขอฝากในเรื่องการ
นิมนต์พระสงฆ์วัดพุฒารามวัดภูมิพนาราม  ฝากท่าน สท.มงคลชัย  
วัดทมอริยวันก็ของฝากท่าน สท. สะเทียน วัดในธรรรมและ 
วัดดอนกรรมฝากท่านรองศิวกรรวมทั้งวัดป่าบ้านพันนาด้วย 
ส่วนวัดศรีบุญเรืองผมได้นิมนต์ท่านแล้วครับ รวมแล้วนิมนต์
พระสงฆ์ 9 รูปครับ 
 - เรื่อง งานบวงสรวงปราสาทขอม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ก าหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2567 
โดยวันที่ 9 บวชชีพราหมณ์ วันที่ 10 ติดข้าวจี่ ประกวดธิดา  
วันที่  11 จัดขบวนแห่  ประกวดอาหารแซบวันที่ 12 ท าบุญตัก 
ส่วนงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. ผมมอบให้ ผอ.กองการศึกษา
ติดต่อประสานงานซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ 
ซึ่งงบประมาณเราตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งไว้ที่  400,000 บาท ซึ่งใน
สัปดาห์ที่แล้ว  ผมได้เรียนเชิญอาจารย์มงคล และบุคลากรจาก
หลายส่วน มาปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม  ปีนี้เราจะ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อย่าง แตข่้อสรุปเบื้องต้นก็คือ กลางเดือน
มกราคม พ.ศ. 2567  สถานทีข่องเราต้องพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งการโปรโมทว่าจะท าอะไรบ้าง  สิ่งที่
ด าเนินการแล้วในตอนนี้  คือการปลูกปอเทือง ก็มอบหมายให้ ผอ.
สิงห์เดี่ยวดูแลและด าเนินการ  ส่วนสถานที่บริการก็จะใช้สถานที่
ของท่าน สท.ธีระพงษ์ เหมือนเดิมครับ  แต่ใช้เป็นบริเวณด้านนอก
บ้าน  ผมจะเอาดินลูกรังไปถมทีแ่ละคิดว่าจะสร้างบ้านเพ่ือจัด
นิทรรศการมีชีวิต  ผมก็ขอแรงท่านสมาชิกในเรื่องของการก่อสร้าง
ด้วย  ส่วนเรื่องอ่ืนก็ยังไม่ชัดเจน ถ้าได้รายละเอียดแล้วจะน าเรียน
ท่านประธานและสมาชิกทราบในการประชุมครั้งถัดไป ส าหรับผม
มีเท่านี้ครับ มีท่านใดจะสอบถามหรือแนะน าขอเรียนเชิญครับ 

นายสนอง สินอยู่    ผมขอเรียนสอบถามครับ การจัดงานปีใหม่ครั้งนี้มีการจับสลาก
สมาชิกสภาเทศบาล   หรือไม่ครับ 
 
 
 

/ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      มีครับ  แต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องรายละเอียด แต่น่าจะมีเหมือนเดิม 
นายกเทศมนตรี     ในส่วนของรูปแบบทางเทศบาลจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง   แล้วผมจะ 
    ชี้แจงให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไปครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายอภิบาล  ดวงใจ                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ 
ประธานสภาเทศบาล                           ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ 
     ขอ ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม                                  เวลา ๑๒.30 น. 

  
 
    (ลงชื่อ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางวิมลรัตน์  พลเศษ) 

            ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 
 

(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายไกรทอง  นามกาสา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 
 
             (ลงชื่อ)           ประธานกรรมการฯ 

(นายสง่า  สุดแสง) 
 
 
   (ลงชื่อ)       กรรมการฯ (ลงชื่อ)            กรรมการฯ 
             (นายวิลัย  จะดันพงษ์)    (นายธีระวัฒน์  สาระบุตร) 
 
 
   (ลงชื่อ)              กรรมการฯ  (ลงชื่อ)            กรรมการฯ 
              (นายสนอง  สินอยู่)                (นายสวัสดิ์  ดวงใจ) 
 
 
(ลงชื่อ)        กรรมการฯ  (ลงชื่อ)          กรรมการฯ 
         (นายสุพจน์  จันทองไสย)                              (นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์) 
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สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
สมัย.....สามัญ......  สมัยที่ ......4......  ครั้งที่ .....2.......  เมื่อวันที่...25.... เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. 2566 
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                 (นายอภิบาล  ดวงใจ  ) 
                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา                                 
                                           
        


